

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
1	นางหทัยกาญจน์ แม่คลอลิน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและทัศนคติต่อสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ	- Master of Applied Commerce - บธ.บ. (การตลาด)	-	สพบ.	ข้าราชการ	วิทยาลัยนานาชาติ โทร. 0 2727 3599
2	นางสาวสมศรี ผลพานิชเจริญ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ คุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้ากับผลการศึกษาของ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททาง บริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ 2. คู่มือปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาของ สำนักงานเลขาธิการคณะบริหารธุรกิจ	- รอ.ม. (การจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชน) - บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3934
3	นางสุภาพร หงษาวงษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรวิทยาการ ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะสถิติประยุกต์ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาเอก คณะสถิติประยุกต์	ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะสถิติประยุกต์ โทร. 0 2727 3041
4	นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของนักศึกษาที่มี ต่อการสร้างภาพลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. งานวิเคราะห์ เรื่อง การประเมินศักยภาพการ ดำเนินงาน : ศึกษากรณีคณะนิติศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริการการศึกษา	- สค.ม. (สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา) - ร.บ. (รัฐศาสตร์)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะนิติศาสตร์ โทร. 0 2727 3663
5	นางสาวลิบพร คุปตารักษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านการศึกษาที่มี ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและ ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	- รป.ม. (การจัดการ สำหรับนักบริหาร) - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม โทร. 0 2727 3099
6	นายสมภพ มุ้ยหมัด	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน กิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	- รป.ม. (การบริหาร โครงการและนโยบาย) - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)	-	สพบ.	ข้าราชการ	กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2727 3443

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
7	นางแอนนา มณีศิลป์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ ภูมิศึกษา บริษัท แพรรด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดฝึกอบรม หลักสูตร In-house Training ที่สำนักฝึกอบรมเป็นเจ้าของ	- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) - ค.บ. (ศิลปศึกษา)	-	สพบ.	เกษียณ	สำนักสิริพัฒนา โทร. 0 2727 3231
8	นางสโรบล เกษสาคร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งก่อน เกษียณ: ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา)	1. งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการสมัครสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)	-	สพบ.	เกษียณ	กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2727 3364
9	นางวนิดา ประภาสสิทธิ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (ปัจจุบัน: เลขานุการ คณะพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม)	1. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วม กิจกรรมของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดกิจกรรมนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	- วท.ม. (วิทยาการ คอมพิวเตอร์) - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ การเงิน)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม โทร. 0 2727 3099
10	นายไกรสิทธิ์ ณ สงขลา	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผล ทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ข้อสอบ คัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ กับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ข้อสอบคัดเลือก วิชาเฉพาะ 1 และวิชาภาษาอังกฤษ: ภูมิศึกษาคณะกรรมการ เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. งานวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้ในการสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษคณะกรรมการ เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3. งานวิจัย เรื่อง การสำรวจความก้าวหน้าในอาชีพ ของมหาลัยติด คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 4. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการ ให้บริการด้านการศึกษา 5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การคำนวณปริมาณงาน สอน (Workload) 6. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบฐานข้อมูลภาค นิพนธ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 7. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจและวิเคราะห์ ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 8. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	- ร.ป.ม. (การจัดการ สำหรับนักบริหาร) - ค.บ. (คอมพิวเตอร์ ศึกษา)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โทร. 0 2727 3196

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
11	นางวรรณิ กาญจนวงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (ปัจจุบัน: เลขาธิการ คณะบริหารธุรกิจ)	1. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 2. คู่มือปฏิบัติการนักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	- วท.ม. (ประชากรและการพัฒนา) - บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3935
12	นางสาวนิตยา วัฒนาภรณ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งก่อน เกษียณ: ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา)	1. งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. งานวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3. งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4. งานวิจัย เรื่อง บทบาทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศในรอบ 36 ปี	- กศ.ม. (การอุดมศึกษา) - ศ.บ. (เกษตรศาสตร์)	-	สพบ.	เกษียณ	กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2727 3364
13	นางสาวนิตยา กริทธิรัฐ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. งานวิจัย เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กศ.ม.	-	มศว.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15170
14	นายชัยพรพัฒน์ รุ่งรอดกร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิต คณะพลศึกษาที่มีต่องานบริการการศึกษา ของคณะพลศึกษา มศว. 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการและดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3. บทความ เรื่อง กีฬาสมเด็จย่า	กศ.ม.	-	มศว.	ข้าราชการ	12/68 ม.12 ซ.ร่วม สามัคคี ถ.อุดมสุข แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 12500
15	นางกรอุษา ศรีสุวรรณ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการบริหารงานฝ่ายวิจัย สำนักงานอธิการบดี มศว. ประจำปี 2553 2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานวิจัย PAR ของนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยการจัดการความรู้ 3. งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนสนับสนุนการดำเนินงานต่อการผลิตงานวิจัย มศว. ปีงบประมาณ 2550-2552	กศ.ม.	-	มศว.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันยุทธศาสตร์ทาง ปัญญาและวิจัย โทร. 0 2649 5693

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
16	นายทรงธรรม ธีระกุล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน การทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ทักษิณ	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	การบริหารอุดมศึกษา/การ บริหารและจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา/การบริหารงาน ทั่วไป/การบริหารงานวิชาการ/ การวิจัยสถาบัน	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 7431 7600 ต่อ 7552
17	นางโสภิน วัฒนเมธาวิ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน 2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของ นิสิตและอาจารย์เกี่ยวกับการให้บริการของกลุ่ม งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	กศ.ม. (การวัดผล การศึกษา)	การจัดการเรียนการสอน	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง โทร. 0 7460 9600 ต่อ 7171
18	นางชลมา วงศ์ศุภรานันต์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	หนังสือ เรื่อง การศึกษาสารัตถะข้อมูลของจริง ประเภทเครื่องแก้ว	ศป.บ (การออกแบบ ภายใน)	พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
19	นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. หนังสือรวมบทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรม ได้ ปี พ.ศ. 2546-2547 2. หนังสือรวมบทวิทยุ รายการปริทัศน์วัฒนธรรม ได้ ปี พ.ศ. 2547-2548 3. ซีดีรายการปริทัศน์วัฒนธรรมได้ ปี พ.ศ. 2546-2547 และพ.ศ. 2547-2548	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
20	นางอิงอร จุลทรัพย์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	คู่มือการดำเนินงานทุนการศึกษา	ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)	ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
21	นายอรรถพร อินธาสาน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ บริการของงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง	ค.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มทร.ล้านนา (ลำปาง)	-	โทร. 08 1882 6806
22	นางสาววิภาพรรณ ดิปัญญา	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	งานวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการ ทำงานกรณีศึกษาพนักงานตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มทร.ล้านนา	-	โทร. 08 1289 1705
23	นางอาภิพย์ กาญจนวงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกัน คุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. งานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ศศ.ม. (การวัดผลและ การประเมินผล การศึกษา)	การศึกษา	ม.แม่โจ้	-	คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 5387 3550-3
24	นางสัททยา ดำรงเกียรติศักดิ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสำเร็จ การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ศษ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	1. ด้านงานบริการวิชาการ 2. การจัดการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา	ม.แม่โจ้	-	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 5387 5525

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
25	นางสาวกฤษณพรหม ฉันทกิจ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. คู่มือจัดทำข้อสอบ งานบริการการศึกษาและ กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ 2. งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2545-2549 3. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ในการทำงานของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2549-2551	ร.บ.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	งานบริการการศึกษาและ กิจการนักศึกษา	ม.แม่โจ้	-	คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 5387 3820
26	นายสุเทพ นันทะขมภู	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. เอกสารวิเคราะห์งาน การฝึกศึกษาวิชาทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. งานวิจัย เรื่อง สุขภาวะของนักศึกษาและความ ต้องการในการรับบริการต่องานการให้บริการ และสวัสดิการนักศึกษา	ร.บ.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	การฝึกศึกษาวิชาทหารของ นักศึกษา	ม.แม่โจ้	-	กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 5387 3069
27	นางกณณิกา ชำมสี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนและการทำโครงการ/ กิจกรรม (ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 2. การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ค.บ. (นาฏศิลป์)	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ม.แม่โจ้	-	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 5387 3303
28	นางวราภรณ์ พุกุล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. การจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EXCELL 2. คู่มือการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา	บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)	งานประกันคุณภาพการศึกษา	ม.แม่โจ้	-	สำนักงานคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 5387 3311
29	นางสาวนฤมล คงขุนเทียน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการสำเร็จ การศึกษา 2. งานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังและความพึง พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของงาน ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา	ศษ.ม. (จิตวิทยา การศึกษาและการแนะ แนว)	งานตรวจสอบและรับรองผล การศึกษา	ม.แม่โจ้	-	สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ โทร. 0 5387 3453-4
30	นางสาวฐิติพร อารยะพงษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	วทบ. (ศึกษาศาสตร์)	-	มอ.	ข้าราชการ	กองทะเบียนและ ประมวลผล สำนักงาน อธิการบดี
31	นางสาวอัญชลี อรจรนโรจน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	บธ.บ. (การบริหารงาน บุคคล)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองทะเบียนและ ประมวลผล สำนักงาน อธิการบดี
32	นายันทพงษ์ ศักดิ์เรืองรอง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศษ.ม. (จิตวิทยา การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิทยาการจัดการ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
33	นายอภิเดช เสนุกุล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ มนุษยวิทยา)	-	มอ.	ข้าราชการ	สำนักงานเลขานุการ คณะ เภสัชศาสตร์
34	นางตนยา วราสิทธิชัย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ คอมพิวเตอร์
35	นางสาวสุจินต์ พงศ์ธีรโรจน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ร.ป.ม. (การจัดการ สำหรับนักบริหาร)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ ทันตแพทยศาสตร์
36	นางสาววาที ชูคดี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	วท.ม. (สาธารณสุข ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายทันตสาธารณสุข ชนบทภาคใต้ คณะทันต แพทยศาสตร์
37	นางนาดยา จึงเจริญธรรม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	วท.ม. (การจัดการ สิ่งแวดล้อม)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สถานวิจัยสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม คณะการ จัดการสิ่งแวดล้อม
38	นายพงศ์บวร สุวรรณณัฐโชติ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม
39	นางเกษร ดิลโร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.บ. (สังคมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองทะเบียนและ ประมวลผล สำนักงาน อธิการบดี
40	นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	กศ.บ. (สังคมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองทะเบียนและ ประมวลผล สำนักงาน อธิการบดี
41	นางรัชฎาพร สายสนิท	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	กศ.ม. (การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์
42	นางสาวสุวรรณภา ทวีสินธ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ แพทยศาสตร์
43	นางเบญจนาฏ ดวงจิโน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.ม. (การศึกษานอก ระบบโรงเรียน)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายฝึกอบรมและ การศึกษาต่อเนื่อง สำนัก ส่งเสริมและการศึกษา ต่อเนื่อง

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
44	นางจิฬานุช อีสโม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ เภสัชศาสตร์
45	นางจรรพวรรณ มียิ้ม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	วท.ม. (โภชนศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์
46	นางสมจิตร แก้วมณี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.บ. (สังคมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
47	นายบุญเลิศ จันทร์ไสย์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
48	นางสุปรีดา สุวรรณรัตน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ร.ป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองวิชาการวิทยาเขต ภูเก็ต สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
49	นางสุทิพย์ เศวตพรหม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์
50	นางพิศมัย เพียรเจริญ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.บ. (การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิทยา เขตปัตตานี
51	นางกิตติยาภรณ์ สินศุกเสวด	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ร.ป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายวิจัยและบริการทาง วิชาการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
52	นายมานะ รักษ์วงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศษ.ม.(เทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา)	-	มอ.	ข้าราชการ	คณะกรรมการแพทย์แผนไทย
53	นางสาวดวงพร วงศ์สวัสดิ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ร.ป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	ข้าราชการ	กองวิชาการและการ พัฒนานักศึกษาวิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี
54	นางวิชชุดา มงคล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)	ระบบทะเบียนและประมวลผล และสารสนเทศทางการศึกษา	มอ.บ.	ข้าราชการ	สำนักงานอธิการบดี กอง บริการการศึกษา โทร. 0 4535 3120
55	นางภูษณิศา นวลสกุล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	กศ.ม. (การอุดมศึกษา)	หลักสูตรและการบริการวิชาการ	มอ.บ.	ข้าราชการ	สำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โทร. 0 4535 3123

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
56	นางอมร วิชัยวงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	กิจกรรมนักศึกษา	มอบ.	ข้าราชการ	สำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัฒนานักศึกษา โทร. 0 4535 3091
57	นางสาวสิริพัฒน์ ลาภจิตร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ร.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	การประกันคุณภาพทาง การศึกษา	มอบ.	ข้าราชการ	สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหาร บัณฑิตศึกษา โทร. 0 4535 3128
58	นางสาวเกษสุตา จินดาพันธ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)	งานวิชาการ	มอบ.	ข้าราชการ	สำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โทร. 0 4535 3131
59	นางเบญจมาศ บุญเจริญ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.บ. (จิตวิทยา การศึกษาและการแนะ แนว)	การบริการการศึกษา	มอบ.	ข้าราชการ	คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 3541
60	นายปรการ ภิรมย์กิจ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศษ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	วัดและประเมินผลการศึกษา	มอบ.	ข้าราชการ	คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 4415
61	นางสาววิภัลย์ พงศ์พนิตานนท์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	อ.ม. (ประวัติศาสตร์)	สาขาการศึกษาแพทยศาสตร์	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล โทร. 0-2419-7705
62	นางสาวสุปราณี อัครชีพ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.ม. (อุดมศึกษา)	สาขาการลงทะเบียนประมวลผล การศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2441-4125
63	นางรัตนา เพ็ชรอุไร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.ม. (เทคโนโลยี การศึกษา)	สาขาการบริหารงานวิจัย	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-849-6241-6
64	นายสมเกียรติ คูหเวโรจน์ปกรณ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	กศ.ม. (การวัดผล การศึกษา)	สาขาการศึกษาและวิชาการ	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 0-2200-7555
65	นางสาวศิริรักษ์ ปัมแมนปิ่น	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)	สาขาการบริการการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ โทร. 02-8002840-60
66	นางสุภาพร จตุรภัทร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.ต. (พัฒนศึกษา)	สาขางานกิจการนักศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2441-4125
67	นางสาวนิตยา ภิญโญสาส์น	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)	สาขาการบริหารเงินทุนวิจัย	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-849-6241-6
68	นางสาวกุลธิดา ครุฑ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	สาขาการบริหารเงินทุนวิจัย	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-849-6241-6
69	นางสาวปานวาด ปริญานนท์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-441-5242-5

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
70	นางเมตตา เศวตเลข	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 0-2354-8543-49
71	นางกิ่งกนก เพชรสังข์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ โทร. 02-8002840-60
72	นางสาวมาศโมหี จิตวิริยธรรม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ปร.ต. (การบริหาร การศึกษา)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ศูนย์การแพทย์กาญจนา ภิเษก โทร. 0-2849-6600
73	นางสาวภาณุการณ สนใจ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศษ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ โทร. 02-8002840-60
74	นางศิริพร ทองสมคิด	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ร.ป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ โทร. 02-8002840-60
75	นางสาวธัญวลัย สิริไพโรจน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (การอุดมศึกษา)	สาขาการศึกษา (การพัฒนา หลักสูตร)	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2441-4125
76	นางอรพรรณ เอกเอี่ยมณี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	สาขาการศึกษา (การพัฒนา หลักสูตร)	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ โทร. 02-8002840-60
77	นางน้ำอ้อย คำชื่น	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศษ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	สาขาการศึกษา (การพัฒนา หลักสูตร)	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ โทร. 02-8002840-60
78	นางวิยณา เนียมนิล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศษ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2441-4125
79	นางสาวสัมพันธ์สินี กันโอภาส	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกีฬา โทร. 0-2441-4295
80	นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-441-5242-5
81	นางสาวชนิดาภา สุทธิคณ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2441-4125
82	นางสาวรันดา รุจิชินวงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ร.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	วิทยาลัยนานาชาติ โทร. 02-441-5090
83	นางสาวอุทุมพร ไฉฉลาด	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	อ.ม. (สารสนเทศ ภูมิศาสตร์)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ โทร. 02-441-5000

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
84	นางกนกรัตน์ ธิปไตย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (จารึกภาษา ตะวันออก)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ โทร. 02-8002840-60
85	นางวันทนี โพธิ์กลาง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.บ. (สังคมศาสตร์)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ โทร. 02-441-5000
86	นางสุรัตนา มีข้า	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ โทร. 02-8002840-60
87	นางสุนันท์ มีเทศ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	กศ.ม. (การอุดมศึกษา)	สาขาการศึกษา	มม.	ข้าราชการ	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล โทร. 0-2419-7705
88	นางสาวพิริยา ศิริวรรณ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล โทร. 0-2419-7705
89	นางสาวธัญนิดา ลิ้มวงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2201-5000
90	นางสมรภัช สหพงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ปร.ด. (สารสนเทศ ศึกษา)	สาขาการจัดการทรัพยากรการ เรียนรู้	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี โทร. 0-2201-1000
91	นางสาววราพร จงแจ่ม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	สาขาหลักสูตร	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2441-4125
92	นางสาวปณยุต พินชู	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ค.ม. (สถิติการศึกษา)	สาขาการศึกษา	มม.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล โทร. 0-2419-7705
93	นางรัชชัญญ์ กลิ่นดีปลี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	-	ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)	-	มรภ.ธนบุรี	-	สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน โทร. 0 2890 1801 ต่อ 622, 623, 621 หรือ 630
94	นางฉัตรกาญจน์ ดรุมาศ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1. งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนา บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเรื่อง การบริหารงานวิชาการ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับสมัครสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.กรุงเทพ	บธ.ม. (กฎหมายธุรกิจ)	วิชาการศึกษา	มทร. กรุงเทพ	ข้าราชการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน โทร. 0 2287 9625
95	นางสายพิน หวังดี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	- รพ.ม. (การจัดการ สำหรับนักบริหาร) - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โทร. 0 2727 3919

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
96	นางวนิดา รัศมีประเสริฐสุข	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (เลขานุการ)	-	สพบ.	ข้าราชการ	กองบริการการศึกษา โทร. 0 2727 3370
97	นางนิลาวัลย์ เต็มผล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การบริหาร ทั่วไป)	-	สพบ.	ข้าราชการ	กองบริการการศึกษา โทร. 0 2727 3372
98	นายปราโมช ช่างเจริญ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)	-	สพบ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	กองบริการการศึกษา โทร. 0 2727 3375
99	นายนิทัศน์ สุทธิรักษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	- วท.ม. (ระบบ สารสนเทศประยุกต์) - วท.บ. (สถิติศาสตร์)	-	สพบ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	กองบริการการศึกษา โทร. 0 2727 3377
101	นางสาวธราทิพย์ ชินเพ็ง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.บ. (การบริหาร การศึกษา)	-	สพบ.	ข้าราชการ	คณะภาษาและการสื่อสาร โทร. 0 2727 3141
102	นางสาวบุษราภรณ์ ช่างเจริญ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	1. งานวิเคราะห์ เรื่อง ความจำเป็นในการ ฝึกอบรมประเภทหลักสูตร Public Training ของ สำนักสรีรพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การยื่นขอจัดฝึกอบรม	ร.บ.ม. (การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์)	-	สพบ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สำนักสรีรพัฒนา โทร. 0 2727 3217
103	นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การดำเนินการ เกี่ยวกับการทำและการสอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 2. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการสำเร็จการศึกษา ล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ทักษิณ	วท.ม. (เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพื่อการ พัฒนาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม)	การทำและสอบวิทยานิพนธ์/การ ค้นคว้าอิสระ/ทุนสนับสนุนการ วิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 7431 7655
104	นางสายใจ จุลสุรางค์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.บ. (การแนะแนว)	การให้คำปรึกษาด้านการเรียน ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและ สังคม/การแนะแนวเตรียมตัวเข้า สู่โลกการทำงาน	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต สงขลา โทร. 0 7444 3956
105	นายพยัคฆ์ คงศรีแก้ว	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	การจัดการเรียนการสอน	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา โทร. 0 7444 3872
106	นางกานต์พิชา ควรวาเวช	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	การจัดการเรียนการสอน	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา โทร. 0 7444 3872
107	นายชินทร์ พิรุณ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (เทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา)	-	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
108	นายสมพร ชุมทอง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (เทคโนโลยี ทางการศึกษา)	-	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
109	นายอนุสรณ์ กะณะศิริ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ร.บ.บ. (การบริหารรัฐ กิจ)	-	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
110	นายเชิดชัย อ่องสกุล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.ม. (พัฒนาการ เกษตร)	สังคมวิทยา , พัฒนาสังคม , การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ , การ จัดการท่องเที่ยว	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
111	นายภิญโญ รัตนพงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)	-	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
112	นางพนัดดา เทพญา	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา)	-	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
113	นางสาววิภาวี ปังธิกุล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สถาบันปฏิบัติการชุมชน เพื่อการศึกษาแบบบูรณา การ โทร. 0 7444 3948
114	นายสุวรรณ โชติการ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา)	การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน/การจัดทำ เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) / การจัดทำ ข้อมูลวัตถุเสมือนจริง / การ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC)	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 0 7431 7600 ต่อ 4403
115	นางกัญธนาธิลป์ ธนูศร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (เทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา)	งานโสตทัศนศึกษา	มทช.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สำนักหอสมุด โทร. 0 7444 3905
116	นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวพร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- วท.ม. (สิ่งแวดล้อม ศึกษา) - วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ อาหาร)	งานพัฒนานักศึกษา	มรภ.พิบูล สงคราม	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลาชุมพล อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0 5526 7054
117	นางสาวอารีย์ วงเขียว	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานส่งเสริม กิจกรรมนักศึกษา	- กศ.ม. (บริหาร การศึกษา) - บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไปแขนงการบัญชี)	กิจกรรมนักศึกษาและพัฒนา นักศึกษา, บริหารงานทั่วไป, ประกันคุณภาพการศึกษา	มรภ.พิบูล สงคราม	พนักงาน มหาวิทยาลัย	กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม 156 ม.5 ต.พลา ชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
118	นางอิสริย์ ดิษฐสาคร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (จิตวิทยาการ แนะแนว)	-	มทร.ล้านนา (ตาก)	-	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ตาก โทร. 08 9703 3077
119	นางสุพินา พึ่งทอง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (การวิจัยและ ประเมินผลการศึกษา)	-	มทร.ล้านนา (พิษณุโลก)	-	52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
120	นางสาวรจนา ราชญา	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.ม. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มทร.ล้านนา	-	โทร. 08 5038 1869
121	นายเฉลียว นาควานิช	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มทร.ล้านนา (ลำปาง)	-	สถาบันวิจัยเทคโนโลยี เกษตร 202 หมู่ 17 ต. พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
122	นางลำพิ่ง สีทองคำ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มทร. ตะวันออก	ข้าราชการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยา เขตจักรพงษ์วนารถ 122/41 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2692 2360-4
123	นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มทร. ตะวันออก	ข้าราชการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยา เขตอุเทนถวาย 225 ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2252 7029
124	นางสาวสำรวย สุขเจริญ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)	-	มทร. ตะวันออก	ข้าราชการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยา เขตอุเทนถวาย 225 ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2252 7029
125	นางสาวตรี ไชยสมบัติ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	- ค.บ. (การบริหาร การศึกษา) - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)	งานทะเบียนและประมวลผล	มรภ. ยะลา	ข้าราชการ	133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ เตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 084 0673567
126	นางชลมา โกสมพันธ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ร.ป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งปประมาณ	กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
127	นางเยาวนา เสสสระ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มอ.	ข้าราชการ	คณะนิติศาสตร์
128	นางธนกร ไชยทอง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (บริหาร การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
129	นายวรรณโน สนธิพิพัฒน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานอธิการบดี
130	นางสาวจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.บ. (การบริหารรัฐ กิจ)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายดำเนินการ สำนักวิจัย และพัฒนา
131	นางสุภาพ นวลละเอียด	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายดำเนินการ สำนักวิจัย และพัฒนา
132	นางอุไรรัชต์ กาเทพ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.บ. (สังคมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
133	นางปิยะภรณ์ รุยอ่อน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจ เกษตร)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายดำเนินการ สำนักวิจัย และพัฒนา
134	นางสาวศศิธร คงทอง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.ม. (การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา
135	นางอารี เมธีธรรมวัฒน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองทะเบียนและ ประมวลผล สำนักงาน อธิการบดี
136	นางสาวสินีนานฎ บุญช่วย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.ม. (อุดมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
137	นางสาววิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.บ. (สถิติ)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
138	นายปรัชญา ชีวนากรณ์กุล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
139	นางสาวรัชนิพร ชุมอุปการ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.บ. (ประถมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
140	นางสาวศิริภาณี แซ่ซัน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.บ. (คอมพิวเตอร์ ศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
141	นางสาวสมจิตรร์ ลุ่งกี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การ ประชาสัมพันธ์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	วิทยาเขตตรัง
142	นางสาวสุพรรณพร วรรณเวช	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.บ. (สุขศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองวิชาการและการ พัฒนานักศึกษาวิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี
143	นายนรุตม์ชัย ดิษโสภณ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	น.บ. (นิติศาสตร์)	-	มอ.	ข้าราชการ	คณะนิติศาสตร์
144	นางสลักใจ ศรีธราดล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.บ. (การ ประถมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	คณะศิลปศาสตร์
145	นายสุวัฒน์ อัครบวร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.บ. (เทคโนโลยีและ นวัตกรรมทาง การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิทยาการจัดการ
146	นางสาวจตุพร ข้างพลาย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ พยาบาลศาสตร์
147	นางลักขณา คงแสง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์
148	นางสาวสมศรี หลิวจิตร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
149	นางสาวภัคศราภรณ์ ประจำทอง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ร.ป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
150	นางสาวนิรมล สุไลมาน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.ม. (วิธีวิทยาการ วิจัย)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
151	นางสาวรัชกร จันทสุรัส	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ คอมพิวเตอร์
152	นางเจตจรรย์ เปลี่ยนโพธิ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานอธิการบดี
153	นางสาวรัตนา ทองย้อย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.ม. (การจัดการ สิ่งแวดล้อม)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สถานวิจัยสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม คณะการ จัดการสิ่งแวดล้อม
154	นางวิมา แพพิน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	วิทยาเขตตรัง
155	นางเกตุดี สิทธิชัย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
156	นายอนุกุล กุลสิริวิชัย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์ และสังคม)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
157	นางนันทวัน ชนะสิทธิ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (การอุดมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
158	นางสดุดี กุลสิริวิชัย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม
159	นางสาวจิรา แก้วประดับ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.บ. (การบริหาร การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
160	นายวินัย นัยฉิม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.บ. (การบริหาร การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
161	นางสาวฉลวย นนทพันธ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
162	นางสาวจุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	กศ.ม. (อุดมศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์
163	นางรสิกร หนูเกลี้ยง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.บ. (การวัดและ ประเมินผลการศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์
164	นางสาวสุภาพรรณ จิตต์โสภณ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การบริหารงาน บุคคล)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์
165	นางอัญญาพร แก้วทนต์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์
166	นางสาววงศัพร ถาวรกาญจน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์
167	นายภราดร จันท์ กลิ่น	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.บ. (เทคโนโลยี ทางการศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กัลป์ยาณวิวัฒนา
168	นางสาวกัลยา อนุพัฒน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.ม. (การวัดและ ประเมินผลการศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
169	นางสาวปริศนา ชัยดวง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.ม. (หลักสูตรและ การสอน)	-	มอ.	ข้าราชการ	กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
170	ว่าที่ร้อยโทณัฐณรงค์ วิทยาธาดา	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา สำนักวิทยบริการ
171	นางสาวรอชียะ มะมิง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ ศึกษาศาสตร์
172	นางพรรณิ เจริญธนวิธ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
173	นางละมัย วิทยาศิริกุล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.บ. (วิทยาการ คอมพิวเตอร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
174	นางณัฐนันท์ โรจน์สกุลกิจ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ.(จิตวิทยาและการ แนะแนว)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองกิจการนักศึกษาวิทยา เขตปัตตานี
175	นางสาวฐาปาณีย์ นิเดร์ฮะ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
176	นายอวัชชัย ทองธรรมชาติ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มอ.	ข้าราชการ	วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ ธานี
177	นางโชรยา จามจรี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ พัฒนาการ)	-	มอ.	ข้าราชการ	ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและ การศึกษาต่อเนื่อง
178	นางสุสนา อุษมานี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
179	นายชัยนурดิน นิมา	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	M.A. (Islamic Studies)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานวิชาการและ บริการชุมชน วิทยาลัย อิสลามศึกษา
180	นางสินีนาด บุญพรหมสุข	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.บ. (คณิตศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	วิทยาเขตตรัง
181	นางสาวชุติกายงน์ เพชรแก้ว	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	Ph.D. (Management)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
182	จำเอกอวัช มุสิกธรรม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานอธิการบดีวิทยา เขตภูเก็ต
183	นางจงดี บวรภัทรนันทน์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.ม. (การบริหาร การศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ภาควิชาสัตยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์และ กายภาพบำบัด คณะ แพทยศาสตร์
184	นางสาวรัชกร ธนกฤเลิศ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ ทันตแพทยศาสตร์
185	นางอัครีดา วันสุไลมาน	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การพัฒนา ชุมชน)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
186	นายเสาวชัย ทองผุด	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.บ. (การวัดและ ประเมินผลการศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
187	นางสาวจิรนนท์ นิลวงค์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองบริการการศึกษา
188	นางพรรณพิมล หิรัญพันธ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	ฝ่ายดำเนินการ สำนักวิจัย และพัฒนา
189	นายอานันต์ คำภีระ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สถานวิจัยสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม คณะการ จัดการสิ่งแวดล้อม
190	นางสาวบุหงา สุวรรณศักดิ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ คณะ ทันตแพทยศาสตร์
191	นางกัญญณัฐภัทร รังสี	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.ม. (การวัดและ ประเมินผลการศึกษา)	-	มอ.	พนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณ	กองวิชาการและการ พัฒนานักศึกษาวิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี
192	นางสาวอุษณีย์ อภิบาลแบ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.ม. (ชีววิทยา ประยุกต์)	-	มอ.	ข้าราชการ	สำนักงานเลขานุการ คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
193	นางดวงมณี สิทธิธรรม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	-	มอ.บ.	ข้าราชการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 3316
194	นายอนันต์ รักษาผล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)	-	มอ.บ.	ข้าราชการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 3315
195	นางปาริชาติ ยอดคุณ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.บ. (วิทยาการ คอมพิวเตอร์)	-	มอ.บ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 3315
196	นางพัชรี ลิมปิที่ปรการ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.บ. (การพัฒนา ชุมชน)	-	มอ.บ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 3769

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
197	นางสาวณัฐญา มีชัย	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.ม. (การพัฒนา หลักสูตรและการเรียน การสอน)	-	มอบ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข สำนักงาน เลขานุการ โทร. 0 4535 3907
198	นางสาวรัตติกาล วิงคะฮาด	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.ม. (วิจัยและ ประเมินผลการศึกษา)	-	มอบ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข สำนักงาน เลขานุการ โทร. 0 4535 3926
199	นางบุปผา สามารถ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.ม. (สังคมศาสตร์ และการพัฒนา)	-	มอบ.	ข้าราชการ	สำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัฒนานักศึกษา โทร. 0 4535 3091
200	นางปยุฑ์สรณ์ ธณภูมิศิริพงษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)	-	มอบ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัฒนานักศึกษา โทร. 0 4535 3091
201	นางสาวศศิธร พันธุ์คำ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)	-	มอบ.	ข้าราชการ	สำนักงานอธิการบดี กอง บริการการศึกษา โทร. 0 4535 3117
202	นายบารมี สุวรรณศุก	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.บ. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอบ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี กอง บริการการศึกษา โทร. 0 4535 3117
203	นางเพชรรัตน์ แสนทวิสุข	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอบ.	ข้าราชการ	คณะนิติศาสตร์ สำนักงาน เลขานุการ โทร. 0 4535 3930
204	นายทยากร วริทธานนท์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.บ. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มอบ.	ข้าราชการ	คณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 3618
205	นางเรไร กาฬบุตร	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ค.บ. (จิตวิทยา การศึกษาและการแนะ แนว)	-	มอบ.	ข้าราชการ	คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 4414
206	นางอัญชลี มาจันทร์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	วท.บ. (วิทยาการ คอมพิวเตอร์)	-	มอบ.	พนักงาน มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 4535 3401-4
207	นางลักขณา ศิริพละ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	อ.บ. (ภาษาไทย)	สาขานโยบายและแผนงานวิจัย	มม.	ข้าราชการ	สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2849 6241-6

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ระดับตำแหน่ง	ผลงานเชิงวิชาการที่เคยทำ	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ	สังกัด	สถานภาพ	สถานที่และเบอร์ติดต่อ
208	นางสาวเมลิณี อัมวงษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ศษ.บ. (การแนะแนว)	วิชาการศึกษา	มทร. สุวรรณภูมิ	ข้าราชการ	กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3570 9089
209	นางสิริรัตน์ โพสพสุวรรณ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	วิชาการศึกษา	มทร. สุวรรณภูมิ	ข้าราชการ	กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3570 9089
210	นางสาวอรุณี คูวิมล	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	รป.ม. (รัฐประศาสน ศาสตร์)	-	มรภ.บ้าน สมเด็จพระยา เจ้าพระยา	-	สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน โทร. 0 2473 7000 ต่อ 1710
211	นางธัญลักษณ์ ทวีธนสมบัติ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.บ. (การจัดการ ทั่วไป)	วิชาการศึกษา	มทร. กรุงเทพ	ข้าราชการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน โทร. 0 2287 9625
212	นางนุสรรา เด่นอุดม	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	บธ.ม. (การบัญชี)	วิชาการศึกษา	มทร. กรุงเทพ	ข้าราชการ	หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. 0 2287 9600 ต่อ 9656